

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 162/LĐT BXH- TTr

Về việc thông tin kết quả kiểm tra, rà
soát trường hợp được hưởng chính sách
như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn

(Trịnh Sơn) đến Báo Pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 19 tháng 1 năm 2021

Kính gửi: Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp luật
Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 198

ĐẾN Ngày: 22/01/21

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

Ngày 13/8/2020, Báo pháp luật (điện tử) đăng bài “Cần làm rõ vụ khai man lý lịch để hưởng chế độ thương binh tại Kiên Giang”. Ngày 17/8/2020 sở Lao động- Thương binh và Xã hội có Công văn số 1790/LĐT BXH-TTr về việc kiểm tra kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Tài Sơn, để trả lời Báo Pháp luật gửi đến UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh có văn bản trao đổi với Báo Pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 211/BC-TTr ngày 25/11/2020 kết quả kiểm tra vụ việc của ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn, Trịnh Sơn). Thông báo số 493/TB-UBND ngày 29/12/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với báo cáo của Thanh tra tỉnh về việc xem xét kiến nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1790/LĐT BXH- TTr ngày 17/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông tin kết quả kiểm tra, rà soát trường hợp được hưởng chính sách chế độ như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn) đến Báo Pháp luật theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, UBND huyện Vĩnh Thuận, Hội nhà báo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang và phóng viên Khánh Thùy. Kết thúc buổi làm việc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát trường hợp được hưởng chính sách chế độ như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn) của Thanh tra tỉnh đến Báo Pháp luật, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông tin như sau:

Kết quả kiểm tra:

-Thời gian từ năm 1968 đến năm 1969 ông Trịnh Tài Sơn có tham gia du kích ấp Cạnh Đèn 2 (nay là ấp Cạnh Đèn 3), xã Vĩnh Phong là có căn cứ (trên cơ sở xác nhận của các ông như: Ông Huỳnh Văn Hà, ông Nguyễn Văn Lợi, ông Phan Văn Phước, ông Quảng Trọng Minh, ông Ngô Văn Đức, ông Nguyễn Văn Ngọ và ông Nguyễn Văn Thạnh).

-Trường hợp bị thương của ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn) có ông Nguyễn Văn Ngọ (thời gian từ tháng 8/1968 đến năm 1975 làm Bí thư chi bộ ấp Cạnh Đèn 2-3) và ông Nguyễn Văn Thạnh (thời gian từ năm 1969 đến năm 1970 làm Tổ Nông hội ấp Cạnh Đèn 2, xã Vĩnh Phong) xác nhận và cũng là 2 nhân chứng xác nhận hồ sơ

hưởng chính sách như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn). Đồng thời, vào năm 2000 Đoàn thanh tra của UBND tỉnh làm việc với ông Ngọ và ông Thạng, kết quả 02 ông đều khẳng định ông Sơn có tham gia du kích ấp Cảnh Đèn 2 (nay là ấp Cảnh Đèn 3) và bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Ngoài ông Nguyễn Văn Ngọ và ông Nguyễn Văn Thạng không còn ai biết việc ông Sơn bị thương lúc làm nhiệm vụ (ông Ngọ chết năm 2006, ông Thạng chết năm 2007).

Kết luận:

Từ kết quả kiểm tra kết luận: Ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn) có tham gia du kích ấp Cảnh Đèn 2 (nay là ấp Cảnh Đèn 3), xã Vĩnh Phong là đúng sự thật; trường hợp bị thương của ông Sơn có ông Nguyễn Văn Ngọ (là lãnh đạo trực tiếp) và ông Nguyễn Văn Thạng (cùng đơn vị ấp) xác nhận vào năm 1993; năm 2000 Đoàn thanh tra được UBND tỉnh thành lập có làm việc trực tiếp với ông Ngọ và ông Thạng, kết quả 02 ông khẳng định việc xác nhận của mình là đúng. Nay ông Ngọ, ông Thạng đã chết nên không có căn cứ để thu hồi chế độ chính sách như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn.

Đồng thời, việc xác lập hồ sơ chính sách như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn vào năm 1993 là đúng quy định tại điểm a, Điều 1, Mục B, Phần thứ Ba, Thông tư 05/TT-76 ngày 17/6/1976 của Phủ Chủ tịch về giải thích và hướng dẫn thêm một số điểm về thi hành Nghị định số 08/NĐ-76 ngày 17/6/1976 của Hội đồng Chính phủ về chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Điều 11, Tiết 2, Chương I, Nghị định số 08/NĐ-76 ngày 17/6/1976 của Hội đồng Chính phủ về chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ và điểm c, Mục 1, Thông tư số 24/TBXH ngày 19/3/1984 của Bộ Thương binh và Xã hội. Do đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục giải quyết cho ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn) hưởng lại chính sách như thương binh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông tin kết quả kiểm tra, rà soát trường hợp được hưởng chính sách chế độ như thương binh của ông Trịnh Tài Sơn (Trịnh Sơn) của Thanh tra tỉnh đến Báo Pháp luật được biết./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Hội nhà báo tỉnh;
- Lưu: VT.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Minh